

**ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGỌC LÂM**

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

*
Số 24- NQ/ĐU

Ngọc Lâm, ngày 28 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tháng 10 năm 2021

I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 9/2021

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn:

Trong tháng trên địa bàn phường không ghi nhận trường hợp F0; F1 03/45 trường hợp đang cách ly tại cao đẳng nghề đường sắt; F2: 09 trường hợp phát sinh kết thúc cách ly 152/152 trường hợp; Tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan đến F0, F1, các trường hợp đi từ tỉnh khác về địa bàn phường cho khai báo y tế và tư vấn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tổng số mũi 1 và 2 đã tiêm tính hết ngày 28/9/2021 là 17.946 mũi. Trong đó: Mũi 1 là 16.418; Mũi 2 là 1.528. Xử phạt 56/209 trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch với số tiền phạt: 64/243 triệu đồng. Tiến hành phối hợp với đoàn y tế hỗ trợ tỉnh Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm diện rộng toàn dân được 3.895 mẫu, kết quả đều âm tính.

Trên địa bàn phường Ngọc Lâm có 791 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trong đó có 45 doanh nghiệp đang hoạt động, 746 doanh nghiệp ngừng hoạt động (trong đó có 35 doanh nghiệp có trên 30 lao động). Tất cả các cơ sở kinh doanh, sản xuất đang hoạt động trên địa bàn đều đã ký cam kết đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.

Thực hiện Nghị quyết 68/CP: Tiếp nhận: 433 hồ sơ, hợp xét duyệt được 407 hồ sơ, chuyển Quận ra quyết định 303 hồ sơ. Đã chi trả 178 hồ sơ với số tiền 267trđ, còn lại 125 hồ sơ và tiếp tục chi trả trong các ngày tới.

Các đối tượng khác: Đã tổng hợp đơn đề nghị Thành phố xét duyệt hỗ trợ của các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố. Tổng số 374 đối tượng. Gồm 371 lao động tự do bị mất việc, dừng việc và 3 sinh viên thuê trọ. Đã chi trả 354/374 đối tượng với số tiền là 177trđ.

Đã chi hỗ trợ người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid 19 đợt 2, 3 với số người là 116 người, số tiền là 174trđ.

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP

1.1 Lĩnh vực phát triển kinh tế, thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách tháng 9 ước thực hiện 366 triệu đồng.

Trong tháng đã công khai giám sát 450 hộ nghi kinh doanh tổng số có 450 hộ (Trong đó: 449 hộ tạm ngừng kinh doanh, 01 hộ có đơn tạm ngừng kinh doanh)

1.2. Công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường được tập trung triển khai.

Công tác GPMB thực hiện dự án đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư Ngọc Thụy: Đã niêm yết công khai lấy ý kiến đối với 05 phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 40m.

1.3. Lãnh đạo công tác quản lý TTXD, TTĐT.

Tổng số công trình xây dựng trên địa bàn phường 45 công trình. Tiếp tục duy trì thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng; UBND phường đã kiểm tra giám sát để không phát sinh công trình thi công xây dựng mới để đảm bảo công tác phòng chống dịch; Tiếp nhận phương án và cam kết phòng chống dịch bệnh và ban hành 22 thông báo đủ điều kiện tiếp tục thi công theo văn bản hướng dẫn của UBND quận Long Biên đối với chủ đầu tư thi công xây dựng trên địa bàn phường. Hiện có 22/45 công trình xây dựng đủ điều kiện thi công.

Công tác quản lý TTĐT: Trong tháng không phát sinh vi phạm về TTĐT trên địa bàn. Các lực lượng chức năng thường xuyên duy trì kiểm tra địa bàn, duy trì đảm bảo TTĐT khu vực xung quanh các chợ trên địa bàn kết hợp công tác phòng chống dịch Covid-19. Số cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phường: 839 cơ sở (trong đó số cơ sở được hoạt động theo Chỉ thị 22: 279 cơ sở, thực tế hiện nay các cơ sở đang hoạt động 248/279 cơ sở được phép hoạt động). Đã ký cam kết phòng chống dịch theo Chỉ thị 22 của UBND thành phố được 248/248 cơ sở đang hoạt động. Số cơ sở vi phạm 14 cơ sở (không được phép hoạt động theo Chỉ thị số 22). Xử phạt 8/8 cơ sở, số tiền phạt 13trđ, còn các cơ sở khác nhắc nhở, đến nay cơ bản các cơ sở đã chấp hành tốt.

1.4. Lãnh đạo hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa, an sinh xã hội, y tế, giáo dục. Công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được triển khai đảm bảo theo định hướng và kế hoạch UBND quận. Tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Nghị quyết 68 Chính phủ, Nghị quyết 15 của HĐND Thành phố Hà Nội; Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)...

Công tác chính sách xã hội: Tặng quà cho 7 người có công với số tiền 12,6trđ nhân dịp kỷ niệm 76 ngày quốc khánh 2/9. Trong đó: Nguồn Thành phố là 7trđ; nguồn Quận 2,5trđ; Nguồn phường là 2,1trđ. Nhân dịp tết trung thu tặng quà cho 80 trẻ em hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó: Nguồn phường tặng 59 trẻ, với số tiền là 11,8trđ; Quận tặng 16 trẻ, số tiền là 4,8trđ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tặng 05 trẻ, số tiền là 2,5trđ và 05 túi quà.

Các nhà trường đã tổ chức thành công khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo các văn bản của Trung ương, thành phố và Quận. Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong công khai các khoản thu đối với các trường.

1.5. Lãnh đạo công tác An ninh - Quốc phòng

* Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông trên địa bàn được giữ vững, đảm bảo an toàn. Công an phường đã chủ động rà soát, quản lý số đối tượng bất mãn, số người nước ngoài hiện đang tạm trú, cư trú trên địa bàn. Trong tháng, đã quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú, rà soát, theo dõi, giám sát các đối tượng đã về từ vùng dịch, các trường hợp thực hiện các biện pháp cách ly tại gia đình, cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Ngọc Lâm.

* Công tác Quân sự địa phương. Ban chỉ huy quân sự phường đã tổ chức rà soát các đối tượng chưa được khen thưởng trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ ở Campuchia, Lào, và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa. Huy động lực lượng Dân quân trực tại các điểm chốt, khu vực phong tỏa.

1.6. Lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư.

Tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội từ ngày 26/7/2021 cho đến ngày 20/09/2021. Thực hiện tiếp nhận TTHC cho người dân thông qua hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ trực tuyến của Thành phố Hà Nội đối với các TTHC đã triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 và qua hệ thống bưu chính công ích. Tiếp nhận hồ sơ cấp giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong tháng đã tiếp nhận 232 hồ sơ, đã giải quyết 230 hồ sơ, trong đó 74 hồ sơ của kỳ trước chuyển sang, còn lại 76 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Không có phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 21/9/2021, thực hiện tiếp nhận TTHC trực tiếp tại bộ phận 1 cửa phường.

2. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

2.1. Công tác xây dựng Đảng:

Nắm bắt dư luận xã hội trong tháng, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử phường về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19; Xây dựng báo cáo công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Hoàn thiện kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc đăng ký và cư thí sinh tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 về Ban Tuyên giáo Quận ủy.

* **Dân vận Đảng ủy:** Xây dựng báo cáo công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể tháng 9 và 9 tháng đầu năm, dự thảo các mô hình dân vận khéo 9 tháng đầu năm. Nắm bắt vận động các tổ vận, thành viên khối vận triển khai các mô hình dân vận khéo trong công tác phòng chống dịch bệnh tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Báo cáo tiến độ thực hiện các mô hình thực hiện Chủ đề "Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB" của Quận năm 2021

* **Công tác kiểm tra giám sát:** Tham mưu kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên; Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý đất đai và GPMB theo Nghị quyết lãnh đạo của đảng ủy phường.

* **Văn phòng Đảng ủy phường:** Tham mưu: Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch Tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2021. Tham mưu báo cáo Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn phường phục vụ giám sát của UBKT Quận ủy với Đảng ủy phường; Hoàn thiện và chuyển Quận hồ sơ tặng huy hiệu đảng đợt 07/11 cho 11 đảng viên; Nhập phần mềm quản lý đảng viên tại quận; Tham mưu Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và 02/9/2021.

2.2. Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể:

MTTQ và các đoàn thể phường: Phối hợp với UBND phường tiếp tục vận động ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 và vận động ủng hộ chương trình “Sống và máy tính cho em” trên địa bàn phường Ngọc Lâm; Các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ hàng hóa, lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân trên địa bàn phường gặp khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội. Đoàn viên, hội viên các đoàn thể CT - XH phường tham gia trực chốt tại vành đai bảo vệ 1, 2 tại tổ dân phố.

* **UBMTTQ phường:** Phát động thi đua tại các Ban CTMT trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch thi đua của quận, phường. Giám sát thường xuyên công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phường và các tổ dân phố; Thực hiện giám sát các nội dung liên quan tới triển khai, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid -19 không đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ theo NQ 68/CP của Chính phủ và Nghị quyết 15 của HĐND Thành phố Hà Nội.

* **Hội CCB phường:** Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9; Xây dựng kế hoạch công tác chuẩn bị Đại hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027; Chuẩn bị công tác nhân sự BCH nhiệm kỳ mới; Hội viên CCB vận động ủng hộ chương trình triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào hội viên CCB vượt qua đại dịch covid-19 với tổng số tiền 27,6trđ; Tham gia tổng vệ sinh môi trường tại vườn hoa Ngọc Lâm, xung quanh đường hồ Tai Trâu vào sáng ngày 18/9/2021.

* **Hội LHPN phường:** Ra quân tổng vệ sinh môi trường tại vườn hoa Gia Lâm, vườn hoa Dốc cắm các góc hoa, ngõ hoa, đường hoa, ngõ xóm, khu dân cư trên địa bàn phường vào ngày 18/9/2021 với tổng số hội viên tham gia là 120 hội viên. Tham gia cuộc thi tìm hiểu: Chỉ thị 40 do ngân hàng chính sách xã hội tổ chức với 15 bài thi tham dự; Luật an toàn giao thông do Hội LHPN thành phố phát động hiện nay đã có 45 lượt thi. Hội LHPN phường phục vụ bữa ăn, hướng dẫn nhân dân đến xét

nghiệm, dọn vệ sinh khu xét nghiệm và tiêm vắc xin, pha 859 cốc nước giải khát cho lực lượng tham gia hỗ trợ tiêm và xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn phường.

*** Đoàn thanh niên phường:** Tổ chức chương trình “ Shipper không đồng” hỗ trợ 03 trường học trên địa bàn phường vận chuyển sách giáo khoa cho các em học sinh trên địa bàn với hơn 2500 bộ sách; Tổ chức đội hình thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ lực lượng y bác sĩ của Bắc Giang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid tại các TDP; Hỗ trợ lực lượng y bác sĩ tổ chức chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho toàn dân tại Trường THPT Nguyễn Gia Thiều và Nhà Văn Hóa phường; Hỗ trợ Trạm Y tế phường tổ chức tiêm Vắc xin Covid-19 cho các đối tượng tại Trạm y tế phường và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang; Huy động Đoàn viên thanh niên tham gia nhập liệu phiếu tiêm chủng vaccine Covid-19.

3. Các chi bộ trực thuộc: Tập trung tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các tổ Covid cộng đồng duy trì hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quận và phường, tích cực vận động nhân dân tham gia ứng trực và ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10/2021

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT- UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới và các kết luận chỉ đạo của Thường trực quận ủy, Sở chỉ huy phòng chống dịch quận. Triển khai kế hoạch tiêm Vắc xin ngừa Covid-19 mũi 2 theo kế hoạch của Quận đảm bảo an toàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn phường về công tác phòng chống dịch.

2. Tiếp tục rà soát các đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận. UBND – UBMTTQ phường tiếp tục kêu gọi xã hội hóa các nguồn lực để làm tốt công tác an sinh xã hội.

3. UBND, MTTQ và các đoàn thể CT - XH phường rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng gắn với sơ kết đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2021.

4. UBND phường tiếp tục đôn đốc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu hoa lợi công sản năm 2021.

5. Tiếp tục vận động các hộ bàn giao mặt bằng; Tập trung giải quyết các đơn thư kiến nghị liên quan đến công tác GPMB trên địa bàn phường. Hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế đối với các Quyết định cưỡng chế liên quan đến công tác GPMB thực hiện dự án tuyến đường 40m.

6. Tuyên truyền các ngày lễ trong tháng: Kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô 10/10; Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam 15/10; Ngày vì Người nghèo 17/10; Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10; Ngày thành lập các ngành xây dựng Đảng; Ngày quốc tế Người cao tuổi 01/10; Tổ chức tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Chào mừng 60 năm Thành lập Thị trấn Gia Lâm; Tuyên truyền các văn bản của Trung ương, thành phố và Quận về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa trong tình hình dịch bệnh Covid-19, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định. Tổ chức bình xét Gia đình văn hóa, tổ chức Ngày hội khuyến học năm 2021.

Các trường học thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ban ngành liên quan và Thành phố nhằm đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối cho học sinh khi quay trở lại trường học. Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, đảm bảo các khoản thu theo quy định, công khai minh bạch.

7. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANCT - TTATXH, trật tự đô thị, VSMT trên địa bàn phường. Phối hợp với ngành Y tế, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các đối tượng đi/đến từ vùng dịch Covid -19, vùng có nguy cơ cao trên địa bàn, thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng qui định. Tiếp tục thực hiện tốt mô hình chuyển gửi người cai nghiện ma túy. Phối hợp với các ngành, đoàn thể phường tổ chức quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng. Lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc. Kiện toàn Ban bảo vệ dân phố theo quy định.

* BCH Quân sự phường: Trục sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày Lễ lớn và các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, Tiến hành rà soát số lượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để chuẩn bị cho công tác tuyên quân năm 2022. Tiếp tục nắm bắt di biến động của các đồng chí QNDB, sẵn sàng huy động cho các đơn vị dự bị động viên. Nhận và hoàn thiện các loại hồ sơ chính sách, hậu phương quân đội theo quy định.

8. Duy trì kỷ luật kỷ cương hành chính thực hiện có hiệu quả mô hình: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thân thiện gần dân; Mô hình cơ quan điện tử; Mô hình về hoạt động tiếp dân giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, không để tồn đọng, kéo dài.

9. Công tác xây dựng Đảng:

* *Tuyên giáo- Dân vận:* Tham mưu cho Đảng ủy định hướng công tác tuyên truyền trong tháng theo Hướng dẫn của Ban tuyên giáo Quận ủy; Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng; Tiếp tục triển khai kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội lần thứ XVII của Thành phố và 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội tới toàn thể cán bộ, Đảng viên chưa tham gia học tập (tùy theo tình hình dịch bệnh). Tham mưu tổ chức học tập và thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ chí minh về ý chí tự lực, tự cường và khái quát phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

* **Công tác kiểm tra giám sát:** Tổng hợp và hoàn thiện các hồ sơ kiểm tra giám sát của Đảng chuẩn bị đánh giá thi đua năm 2021.

* **Văn phòng Đảng ủy:** Rà soát nguồn phát triển Đảng viên năm 2021; Rà soát kế hoạch thực hiện ISO 2021; Tham mưu báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Tham mưu Tổ chức trao Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2021.

10. Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể:

MTTQ và các đoàn thể CT - XH phường tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ cấp phường giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức CT-XH và Nhân dân năm 2021 và tổng hợp ý kiến phục vụ hội nghị đối thoại của phường theo kế hoạch của Đảng ủy đã ban hành. Tuyên truyền vận động các hộ dân diện giải phóng mặt bằng dự án đường 40m bàn giao mặt bằng.

* **UBMTTQ phường:** Phối hợp với UBND phường triển khai kế hoạch vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2021; kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân; Phối hợp hướng dẫn, theo dõi các TDP bình xét GĐVH năm 2021; Tổ chức đánh giá, nhận xét đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú theo Hướng dẫn của Thành ủy; Triển khai thực hiện các nội dung giám sát thường xuyên về TTĐT, VSMT, dự án, cấp GCNQSD đất, CCHC, phòng chống dịch bệnh Covid-19...

* **Hội CCB phường:** Triển khai Kế hoạch học tập và thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ chí minh về ý chí tự lực, tự cường và khái quát phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Xây dựng kế hoạch công tác chuẩn bị Đại hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027; Đề án nhân sự Ban chấp hành; Hướng dẫn thống nhất nội dung bình xét chấm điểm thi đua các chi hội năm 2021;

* **Hội LHPN phường:** Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 ngày thành lập Hội LHPN phụ nữ Việt Nam 20/10, hoàn thiện các chỉ tiêu thi đua, tiếp tục tham gia các cuộc thi trực tuyến, Ra quân vệ sinh môi trường và tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng tiêm vắc xin mũi 2 theo kế hoạch. Xây dựng báo cáo công tác Hội, báo cáo thi đua năm 2021.

* **Đoàn thanh niên phường:** Tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021); Hỗ trợ công tác tiêm vắc xin và nhập dữ liệu tiêm trên địa bàn phường.

11. **Các chi bộ trực thuộc, tổ dân vận tổ dân phố:** Căn cứ nghị quyết của Đảng ủy phường xây dựng nghị quyết lãnh đạo sát với tình hình thực tế của chi bộ. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT- UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới và các kết luận chỉ đạo của Thường trực quận ủy, Sở chỉ huy phòng chống dịch quận, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường.

Các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách theo dõi các Chi bộ tăng cường công tác kiểm tra tại địa bàn, đôn đốc, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ thực hiện nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy báo cáo với Đảng ủy phường theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quận ủy;
- Các đồng chí ĐUV;
- MTTQ, các đoàn thể phường;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu VPĐU.

**T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ**



Nguyễn Văn Tuấn